

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

การคัดเลือกผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

เพื่อดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึง  
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ

.....

**๑. หลักการและเหตุผล**

การเข้าถึงการสื่อสารวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของผู้พิการเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลได้ว่าในอดีตผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายการไม่ได้คำนึงถึง หรืออาจจะคำนึงถึงเป็นกลุ่มสุดท้าย อาจเป็นเพราะสื่อกระจายเสียงของไทยดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการนำเสนอรายการที่ตอบสนองบุคคลทั่วไป โดยเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่แปรผันตามจำนวนผู้ชมรายการ ส่งผลให้มีการให้ความสำคัญกับบุคคลกลุ่มพิเศษอย่างผู้พิการค่อนข้างน้อย บุคคลกลุ่มนี้จึงถูกละเลยมาโดยตลอด

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๓) กำหนดให้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิ ในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคล ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาค

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของไทย โดยการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคน รวมทั้งผู้พิการทุกประเภทในฐานะประชาชนไทยด้วย ได้ศึกษาวิจัยการเข้าถึงสื่อของผู้พิการ พบว่า มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามกรอบอำนาจหน้าที่ของ กสทช. กฎหมาย และแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้ผู้พิการได้มีโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อกระจายเสียงอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการประเภทต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มากขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการเป็นผู้ผลิตรายการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทั้งในรายการที่เผยแพร่ไปยังคนทั่วไป และในรายการที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะ เพื่อเป็นสื่อทางเลือกให้ผู้พิการ โดยรายการจะนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนผู้พิการของตน โดย กสทช. ต้อง สนับสนุนองค์ความรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบสถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทั้ง งบประมาณ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดสรรคลื่นความถี่ หรือช่วงเวลาในสื่อที่เหมาะสมกับความพิการและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนผู้พิการประเภทนั้น และจัดอบรมการเข้าถึงสื่อและการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ผู้นำผู้พิการประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่ Inclusive Society หรือสังคมแห่งการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในที่สุดต่อไป

ในขณะที่ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ถือเป็นเครื่องมือที่ให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก หากผู้บริโภคสื่อ ซึ่งรวมถึงผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ วิเคราะห์ความถูกต้องหรือความเหมาะสมจากสื่อวิทยุ – โทรทัศน์เป็น หรือมีส่วนร่วมกับสื่ออย่างเหมาะสม สื่อเหล่านี้ก็จะให้โทษอย่างมากเช่นกัน ซึ่งหากไม่สามารถใช้ประโยชน์

จากสื่อได้อย่างรู้เท่าทันแล้ว ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลร้ายต่างๆ ตามมา เช่น อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว ลอกเลียนแบบ ใช้คำพูดไม่สุภาพ ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหานั้น เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้นในยุคแห่งการสื่อสาร ประชาชนสามารถรับสื่อได้หลากหลายช่องทาง การรู้เท่าทันสื่อ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ประชาชน ผู้พิการมีความสามารถในการเลือกรับและใช้ประโยชน์ของข้อมูล ข่าวสาร ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้รู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนมีความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในสังคม

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและแผนแม่บท และขยายแนวคิดในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และร่วมกันสร้างสังคมที่เท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนความแตกต่าง การนับถือกันและกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๒ (๒) ที่กำหนดให้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สำหรับผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส จึงเห็น ความสำคัญของการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อผู้พิการจะได้ตระหนักในสิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่

## ๒. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ตามมาตรา ๕๒ (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

## ๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อศึกษากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ของผู้พิการ รวมถึงการให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ

๓.๒ เพื่อศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐไทย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ ตลอดจนรูปแบบการสร้าง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รวมถึงแนวทางการให้ การสนับสนุนและ/หรือการจัดเตรียมเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผู้พิการในการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

๓.๓ เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการของผู้พิการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร และการใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ รวมถึงพฤติกรรม และปัญหา/ อุปสรรคของผู้พิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

๓.๔ เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ รวมถึงนำเสนอแนวทางและมาตรการในการให้บริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการ

#### ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้รับทุน) จะต้องนำเงินที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนไปดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ ดังนี้

๔.๑ จัดทำแผนการดำเนินการโครงการที่ต่อบัวตฤประสงค์และสอดคล้องตามรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดว่าด้วย แผนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน กำหนดการดำเนินงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ วิธีดำเนินงาน เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานเป็นสาระสำคัญที่สามารถบ่งชี้ถึงเนื้อหาและคุณภาพของงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับการสนับสนุน

๔.๒ ศึกษากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดถึงการใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องศึกษาอย่างน้อย ๕ ประเทศ โดยควรต้องครอบคลุมผู้พิการทางสายตา และกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน เป็นอย่างน้อย

๔.๓ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศในการให้บริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องศึกษาถึงรูปแบบการให้บริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้พิการทางสายตา และกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน เป็นอย่างน้อย

๔.๔ ศึกษาบทบาท การดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ ตลอดจนรูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ อาทิเช่น สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงการแนวทางการการจัดเตรียมเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผู้พิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการ ดังนี้

๔.๔.๑ ผู้ขอรับทุนจะต้องศึกษาอย่างน้อย ๖ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยต้องมีการศึกษาที่ครอบคลุมผู้พิการทางสายตา และกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน เป็นอย่างน้อย

๔.๔.๒ ผู้ขอรับทุนต้องดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓๐ คน และควรมีผู้แทนของทุกหน่วยงานเข้าร่วมเพื่อระดมสมองว่าด้วย บทบาทและหน้าที่การดำเนินงาน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงแนวทางการการจัดเตรียมเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผู้พิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

๔.๕ ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการของผู้พิการเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงพฤติกรรม และปัญหา/อุปสรรคของผู้พิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยผู้ขอรับทุนจะต้องดำเนินการดังนี้

๔.๕.๑ จัดประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนผู้พิการทางการเห็น กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน ให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) อย่างน้อย ภูมิภาคละ ๒๕ คน

๔.๕.๒ ผู้ขอรับทุนจะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อสรุปเป็นรายงานว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรม ความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการของผู้พิการในสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยต้องใช้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ตัวอย่าง กระจายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศตามสัดส่วนประชากร ได้แก่ ๑) ภาคเหนือ ๒) ภาคอีสาน ๓) ภาคกลาง ๔) ภาคใต้ และ ๕) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๔.๖ พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ รวมถึงนำเสนอแนวทางและมาตรการในการให้บริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการ ผู้ขอรับทุนจะต้องดำเนินการ ดังนี้

๔.๖.๑ ผู้ประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๒๐ คน เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ รวมถึงนำเสนอแนวทางและมาตรการในการให้บริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการแต่ละประเภท

๔.๖.๒ ผู้ขอรับทุนต้องพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงชุดการเรียนรู้ในการให้บริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ และจะต้องสร้างคู่มือการใช้งานชุดการเรียนรู้ให้กับผู้พิการแต่ละประเภทและทดลองการใช้คู่มือดังกล่าวก่อนการนำไปใช้งานตาม ๔.๖.๓

๔.๖.๓ จัดฝึกอบรมชุดการเรียนรู้ตาม ๔.๖.๒ ให้กับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน อย่างน้อย ๑,๐๐๐ คน กระจายในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะการใช้ชุดการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

๔.๗ จัดทำบทสรุป รูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ รวมถึงสรุป

แนวทางและมาตรการในการให้บริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๔.๘ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ สรุปผลการดำเนินงาน แสดงรายละเอียดในการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ ในการสื่อสาร เช่น กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

## ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับทุนโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ ต้องรับผิดชอบดำเนินงานตามขอบเขต ของงานที่กำหนดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญาวิทยุวิจัยและพัฒนา จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ ภายในกำหนดเวลา ๔๕๐ วัน (๑๕ เดือน)

## ๖. การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน

คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงแล้ว

## ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ สำนักงาน กสทช. ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ รวมถึงได้ แนวทางและมาตรการในการให้บริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการ

๗.๒ สำนักงาน กสทช. ผู้พิการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชุดการเรียนรู้และคู่มือการใช้สำหรับการพัฒนาผู้ พิการซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการในการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ

๗.๓ ผู้พิการมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่ออย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม

๗.๔ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดให้มี บริการสำหรับผู้พิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

## ๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

### ๘.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

(๑) มีรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร การใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม

(๒) มีแนวทางและมาตรการในการให้บริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการ

(๓) มีชุดการเรียนรู้และคู่มือการใช้สำหรับการพัฒนาผู้พิการและแกนนำในการส่งเสริมให้ผู้พิการมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างรู้เท่าทัน จำแนกตามผู้พิการในแต่ละประเภท

(๔) ผู้พิการจำนวนตามเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร และชุดการเรียนรู้ในการใช้บริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

#### ๘.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

(๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้พิการมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม

(๒) ร้อยละ ๗๐ ของผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดให้มีบริการสำหรับผู้พิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

### ๙. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ จะต้องมีความสมบัติ ดังต่อไปนี้

#### ๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนฯ จะต้องมีความสมบัติทั่วไปอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

๙.๑.๑ เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทหนึ่งประเภทใด รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเภทนั้น หรือ

๙.๑.๒ เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ

๙.๑.๓ เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ

๙.๑.๔ เป็นสถานศึกษา

ได้แก่ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

(๑) ต้องมีการเรียนการสอนในสาขาสื่อสารมวลชน สาขานิติศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๙.๑.๕ เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์และการทำงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

#### ๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๙.๒.๑ ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านกฎหมาย นโยบายสาธารณะ การบริหารงานภาครัฐ สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา การจัดการทั่วไป การพัฒนาสังคม หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีประสบการณ์หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตองค์ความรู้ทางด้านการส่งเสริมผู้พิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

๙.๒.๒ ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ หรือพัฒนาชุดความรู้/ หลักสูตร ซึ่งต้องมีประสบการณ์หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้พิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

๙.๒.๓ ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งต้องมีประสบการณ์หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลหรือติดต่อ สื่อสารกับผู้พิการในประเภทต่างๆ

๙.๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของสำนักงาน กสทช. หรือของทาง ราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น ผู้ทำงานตามระเบียบของสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการ

๙.๓ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กำหนดดังกล่าว ข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยคำนึงถึง ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์และความพร้อมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

## ๑๐. การยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ ต้องศึกษาทำ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดที่สำนักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศกำหนด และยื่นจัดทำ ข้อเสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้

๑๐.๑ จัดทำข้อเสนอด้านรายละเอียดการดำเนินโครงการ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้

๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

๑๐.๑.๒ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีหัวข้อและรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) แผนการดำเนินงาน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ ดำเนินงาน และขั้นตอนการทำงานรวมถึงกรอบระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ได้ผลตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ (TOR)

(๒) การบริหารโครงการ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการดำเนินงาน ของโครงการพร้อมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน (Man-Month)

(๓) บุคลากร ต้องเสนอบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงาน พร้อมส่ง รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และผลงาน พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติและวัน เดือน ปี

(๔) ผลงานและประสบการณ์ของหน่วยงานและของคณะผู้ดำเนินโครงการทั้งหมด

๑๐.๒ ข้อเสนอทางด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยจัดทำข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมของ โครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการแจกแจงค่าใช้จ่ายเพื่อ ประกอบการพิจารณาด้วย อนึ่งข้อเสนอด้านราคาจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนด

๑๐.๓ ข้อเสนออื่นๆ ตามแนวคิดและวิธีดำเนินงานโครงการของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก เงินกองทุน (ถ้ามี)

## ๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน

๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ขอรับทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หมวด ๒ การจ่ายเงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของข้อเสนอทางเทคนิค เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของข้อเสนอด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดนคำนึงถึงความสำเร็จของโครงการ

๑๑.๒ กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. จะเชิญผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียด ข้อเสนอและหรือให้ส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดตามความเหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนจำนวนรายเดียวหรือมากกว่าหนึ่งรายก็ได้ รวมทั้งไม่พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ และถือว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมาย จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นหนังสือให้ทราบโดยตรงต่อไป

## ๑๒. การทำสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา

๑๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเงินทุนโครงการ (ผู้รับทุน) ต้องมีหนังสือแจ้งติดต่อเพื่อเข้าทำสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และต้องเร่งทำสัญญาโดยเร็ว

๑๒.๒ กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์ขยายระยะเวลาการทำสัญญาให้ผู้รับทุนมีหนังสือแสดงเหตุผลความจำเป็นต่อเลขานุการกองทุนฯ และให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้การขยายระยะเวลาการทำสัญญาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง กรณีหากไม่สามารถลง ๖๐ นามในสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์ และให้ยกเลิกโครงการ

ทั้งนี้หากการขอรับทุนมีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนต้องดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตอนุมัติในการดำเนินโครงการหรือเป็นกรณีเหตุหรือปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของผู้รับทุนที่อาจทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายใน ๖๐ วันได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม

## ๑๓. การส่งมอบผลงาน

ผู้รับทุนต้องส่งมอบผลงานดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและมีหน้าที่จัดทำรายงานความก้าวหน้าของ การดำเนินโครงการโดยมุ่งผลสำเร็จของโครงการ ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ

๑๓.๑.๑ รายงานฉบับที่ ๑ รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วย



รูปแบบ / วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานจะต้องมีความชัดเจน สมบูรณ์และนำไปปฏิบัติได้จริง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากได้ทำสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จำนวน ๖ ชุด

๑๓.๑.๒ รายงานฉบับที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ ประกอบด้วย รายละเอียดผลการศึกษานำเสนอในหัวข้อ ๔.๒ ๔.๓ และ ๔.๔ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากได้ทำสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จำนวน ๖ ชุด

๑๓.๑.๓ รายงานฉบับที่ ๓ รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ ประกอบด้วย รายละเอียดผลการศึกษานำเสนอในหัวข้อ ๔.๕ และ ๔.๖ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากได้ทำสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จำนวน ๖ ชุด

๑๓.๑.๔ รายงานฉบับที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ฉบับภาษาไทย ประกอบด้วย รายละเอียดผลการศึกษานำเสนอในหัวข้อ ๔.๗ และ ๔.๘ ภายใน ๑๕๐ วัน (๑๕ เดือน) นับถัดจากลงนามสัญญา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จำนวน ๖ ชุด

#### **๑๔. การจ่ายเงินทุน**

สำนักงาน กสทช. จะจ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการ โดยมีรายละเอียดการแบ่งจ่ายเงินทุน ดังนี้

๑๔.๑ งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อส่งมอบรายงานฉบับที่ ๑ ตามข้อ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการตามสัญญาวิจัยและพัฒนา ได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว

๑๔.๒ งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายร้อยละ ๔๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อส่งมอบรายงานฉบับที่ ๒ ตามข้อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการตามสัญญาวิจัยและพัฒนา ได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว

๑๔.๓ งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อส่งมอบรายงานฉบับที่ ๓ ตามข้อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการตามสัญญาวิจัยและพัฒนา ได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว

๑๔.๔ งวดที่ ๔ กำหนดจ่ายร้อยละ ๑๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามข้อ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการตามสัญญาวิจัยและพัฒนา ได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว

#### **๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน**

๑๕.๑ สำนักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญาวิจัยและพัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก้าวหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้รับทุนต่อไป

๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญาวิจัยและพัฒนา หรือ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการเข้าตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. มีอำนาจเรียกให้ผู้รับทุนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลเอกสารใดๆ ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได้

**๑๖. ข้อสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเงื่อนไขต่างๆ ในการส่งมอบผลงานตามโครงการ**

๑๖.๑ ททรัพย์สินทางปัญญาในผลงานให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอื่น

-----